

ประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561

พาณิชย์เปิดตัวข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำเจาะกลุ่มสุขภาพ

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร โดยล่าสุดพันธุ์ข้าว กข 43 ได้ผ่านการวิจัยและสามารถทดลองปลูก เพื่อการจำหน่ายและการบริโภคได้แล้ว โดยข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวขาวแต่มีความนุ่มและมีคุณสมบัติให้น้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน, โรคไต จึงถือเป็นข้าวคุณภาพและมีราคาสูงกว่าข้าวขาวปกติ เนื่องจากปัจจุบันมีการเพาะปลูกข้าว พันธุ์นี้ ค่อนข้างน้อยและ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่่น้อยโดยมีผลผลิตอยู่ที่ไร่ละ 420 กิโลกรัม จากปกติข้าวขาวทั่วไปจะให้ผลผลิตอยู่ที่ 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ และเพาะปลูกยาก จึงทำให้มีราคาสูงกว่าข้าวขาวทั่วไป โดยจำหน่ายที่ กิโลกรัมละ 80 บาท จึงเกรงว่าอาจจะมียอดล้น

ดังนั้นกรมการข้าวได้ออกเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภค โดยในขณะนี้ต้องการให้ผู้สนใจจะนำข้าว กข 43 ไปจำหน่ายให้ยื่นเสนอมายังกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อให้ได้ทราบปริมาณความต้องการที่ชัดเจนก่อนจะมีการขยายพื้นที่การผลิตซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวสามารถปลูกได้ในที่นาภาคกลางเท่านั้น โดยล่าสุดมีพื้นที่การเพาะปลูกและมีผลผลิตอยู่ที่ 3,000 ไร่ผลผลิต 600 ตันข้าวสาร และพร้อมที่จะขยายพื้นที่ได้สูงสุดถึง 300,000 ไร่ หากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรับรองพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวออกให้ นั้น หากผู้ใดลอกเลียนแบบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการปลอมเครื่องหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญกลุ่มสหกรณ์, ตัวแทนที่ต้องการจำหน่ายมาหารือเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวถือเป็นอนาคตของข้าวไทยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรได้

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2560/61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ วางแผนการผลิตภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่ นาปี มีพื้นที่รวม 100 ไร่ ผลผลิตรวม 20 ตันข้าวเปลือก วางตลาดโดยสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สำหรับนาปรังมีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 600 ตันข้าวเปลือก และจะทำการขยายการเพาะปลูกในปีการผลิต 2561/62 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง

สำหรับสถานการณ์ข้าวนาปรังปีนี้ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 11 ล้านไร่ ซึ่งผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วยปลายเดือนมีนาคม-เมษายน โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ปริมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก และยืนยันว่าการระบายข้าวที่เหลือในสต็อกรัฐปริมาณ 2 ล้านตันจะไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาด เนื่องจากเป็นการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งในสัปดาห์หน้าคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจะมีการประชุมเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การระบายต่อไปส่วนการซื้อขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ปริมาณ 1 ล้านตันกับ COFCO รัฐวิสาหกิจจีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคาเพื่อส่งมอบข้าวแสนที่ 5

ที่มา คมชัดลึก

ต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ข้าวถุงจ่อขึ้นราคา

นายสมเกียรติ มรรคยาร นายกิตติศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงแบรนด์ “ข้าวมาบุญครอง” เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวโน้มการแข่งขันตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศว่า คาดในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ผู้ประกอบการจะทยอยปรับราคาตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเฉลี่ยจะอยู่ที่ 200 บาทต่อข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัม(กก.) หรือ 40 บาทต่อกก. จากปีที่แล้วเฉลี่ย 170 บาทต่อถุง 5 กก. หรือ 35 บาทต่อ กก. ซึ่งราคาจะแตกต่างกันในแต่ละแบรนด์จากการแข่งขันด้านราคา

“ตัวอย่างต้นทุนวัตถุดิบข้าวสารหอมมะลิเวลานี้ขยับขึ้นมาเป็น 32 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 22 บาทต่อกก. ปรับขึ้นมาเกือบ 50% ส่วนข้าวขาวก็ปรับขึ้นมาเช่นเดียวกัน ขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการมีต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ตามอัตราค่าจ้างใหม่ ต่างจากปีที่ผ่านมามีต้นทุนข้าวสารถูกกว่าผู้ค้าแข่งกันลดราคาเพื่อชิงลูกค้าและไม่กล้าปรับขึ้นราคา ทั้งนี้ค่ามูลค่าตลาดข้าวถุงในประเทศปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% หรือมีมูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท”

ในส่วนของบริษัทปทุมไรซ์ฯ ได้มีการปรับตัวสร้างตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการข้าวที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและง่ายต่อการรับประทาน จึงได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพหรือซีเรียล เช่น ข้าวผสมธัญพืช เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเร่งรีบในตอนเช้า โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพไว้ที่ 5% หรือ 100 ล้านบาท

ส่วนตลาดข้าวถุงของบริษัทตั้งเป้ายอดขายขยายตัวด้านปริมาณในปีนี้อยู่ที่ 15% สูงขึ้นจากปี 2560 ที่ขยายตัวในแง่ปริมาณเพียง 5% ด้านตลาดส่งออกของบริษัทในปีที่ผ่านมามีสัดส่วน 10% ของปริมาณรวม ปี 2561 ตั้งเป้าสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือมีปริมาณ 4 หมื่นตัน โดยตลาดสำคัญที่สามารถรองรับปริมาณการส่งออกขยายตัวคือ อินเดีย ในสินค้า ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอร์รี่

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ดีเดย์ “พาณิชย์” เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายข้าวพันธุ์ใหม่ “กข 43” น้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภครักสุขภาพ ถึง 15 ก.พ.นี้

นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมหลักการตลาดนำการผลิต ภายใต้แผนข้าวครบวงจร เพื่อเกษตรกรมั่นใจได้ว่าผลผลิตจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและได้รับราคาที่เหมาะสม โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ทดลองปลูก “ข้าวพันธุ์ กข43” ซึ่งเป็นข้าวขาวเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ

เนื่องจากผลการวิจัยโดยกรมการข้าวกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ข้าวขาวพันธุ์ กข43 มีค่าการแตกตัวน้ำตาลน้อย และค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำกว่าพันธุ์อื่นๆ จึงถือเป็นข้าวทางเลือก ของผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต

“ปลายปีก่อนผลิตได้เพียง 20 ตัน เพราะเป็นข้าวที่ปลูกยากต้องอาศัยการดูแลรักษาที่ดี เหมาะสมกับพื้นที่ในภาคกลาง มีผลผลิตต่อไร่ต่ำเพียง 430 กก.ต่อไร่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ วางแผนการผลิตภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่ นาปี มีพื้นที่รวม 100 ไร่ ผลผลิตรวม 20 ตันข้าวเปลือก

วางตลาดโดยสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แต่ปี 2561/2562 มีพื้นที่สำหรับนาปรัง ประมาณ 3,000 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิต 600 ตันข้าวสารในช่วงเมษายนนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเริ่มทำการตลาด โดยการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเป็นผู้แทนจำหน่ายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวพันธุ์ กข43 มาได้ที่ นายกรนิจ โนนจ้อย กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน โทร. 02-507-6179 โทรสาร. 02-507-6181 หรือทาง E-mail : ricegroup.dit@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ หลังจากนั้นจะได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเชิญผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายประชุมในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

“หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจะเน้นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้จริง ส่วนราคาจำหน่ายในแต่ละปีการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ซึ่งในปี 2560/2561 ที่ผ่านมาจำหน่ายราคา กก.ละ 80 บาท ส่วนผลผลิตฤดูกาลปี 2561/2562 จะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกับทุกฝ่าย”

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำตลาดข้าวคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะพันธุ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในลักษณะนี้ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการสีแปรสภาพว่าเป็นข้าวพันธุ์ กข 43 จริง ทางกรมการค้าข้าว จึงได้กำหนดตรารับรองบนบรรจุภัณฑ์ข้าวพันธุ์ กข43 โดยใช้ เครื่องหมายรับรองเป็นรูปตราหมากฮ้อตีสีเขียว ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดบนบรรจุภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลงเลียนแบบ หากผู้ใดฝ่าฝืนเลียนแบบจะมีโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากปลอมเครื่องหมายมีโทษจำคุก 4 ปี ปรับ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“การรับรองจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนาแปลงใหญ่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่าข้าวที่ปลูกให้ผู้บริโภค เป็นข้าว กข43 ที่กรมการค้าข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกและสีแปรโดยสหกรณ์หรือโรงสีที่ร่วมมือ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยระบบ QR Trace ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกน QR Code เพื่อทราบข้อมูลถึงแหล่งที่มาของข้าวได้”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” เผยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งสูงสุดรอบ 5 ปี คาดต่อเนื่อง หลังม.ค.ส่งออก 1.2 ล้านตัน แอมเอเดอรัยยังมาเทียบ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการซื้อข้าว เพื่อไปส่งออกตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการส่งออกข้าวไทยในเดือนม.ค.2561 (1-31 ม.ค.) ที่มีปริมาณสูงถึง 1.2 ล้านตัน มูลค่า 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราคาเฉลี่ยตันละ 474.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นเงินบาทประมาณ 18,762 ล้านบาท ถือเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า จากความต้องการซื้อข้าวไทยที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลจากการความต้องการซื้อข้าวไทยที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ โดยข้าวเปลือกหอมมะลิได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 1.7-1.8 หมื่นบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.2560 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 9.5 พันบาทถึง 1.16 หมื่นบาท ส่วน

ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8 พันบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.3-8 พันบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1-1.1 หมื่นบาท ราคาใกล้เคียงกับปีก่อน

“กระทรวงฯ มั่นใจว่า ราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ขณะนี้ผู้ส่งออกต้องเข้าไปแย่งกันซื้อ เพราะปริมาณผลผลิตข้าวมีจำกัด ส่วนข้าวเปลือกเหนียวที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหา ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2560 เป็นต้นมา จากการที่มีความต้องการซื้อเข้ามา และยังได้รับผลดีจากมาตรการเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงฯ ที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาปรับตัวดีขึ้น เพราะตลาดต่างประเทศมีความต้องการเข้ามาเพิ่มขึ้น และไทยไม่มีสต็อกข้าวรัฐ ที่เป็นแรงกดดัน” นายสนธิรัตน์กล่าว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มตลาดส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะยังดีต่อเนื่อง โดยล่าสุดอินโดนีเซีย ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวจากเอกชนจำนวน 5 แสนตัน โดยมีผู้ชนะจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม 1.41 แสนตัน ไทย 1.2 แสนตัน ปากีสถาน 6.5 หมื่นตัน และอินเดีย 2 หมื่นตัน รวม 3.46 แสนตัน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องส่งมอบข้าวภายในวันที่ 28 ก.พ.2561 ซึ่งจะทำให้มีการเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบ และผลักดันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ เอกชนไทยยังสามารถชนะการประมูลขายข้าวให้กับมาเลเซียเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 4 หมื่นตัน และขณะนี้กำลังเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบเช่นเดียวกัน รวมถึงกำลังอยู่ระหว่างการเร่งเจรจาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนในส่วนของสัญญาแสนตันที่ 5 ภายใต้สัญญา 1 ล้านตัน ซึ่งหากสำเร็จ ก็จะส่งผลให้มีการเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ฟิลิปปินส์ คาดว่า จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวจีทูจี ซึ่งต้องติดตามว่าจะเปิดเมื่อไร แต่เชื่อว่า ไทยจะชนะประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ได้แน่ แต่ในระหว่างนี้ เอกชนไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ได้ หลังจากฟิลิปปินส์เปิดให้นำเข้าได้ 2 ช่วง คือ 20 ธ.ค.2560-28 ก.พ.2561 และ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2561

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทางด้านผลการดำเนินมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก เพื่อดึงปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป้าหมายรวม 12.50 ล้านตันข้าวเปลือก สิ้นสุดเดือนม.ค.261 สามารถดึงข้าวเปลือกออกจากตลาดได้แล้ว 5.43 ล้านตัน แยกเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุงฉาง) ปริมาณ 2 ล้านตัน ให้สินเชื่อ 90% ของราคาตลาด โดยข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7.2 พันบาท และข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 8.5 พันบาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 7.1 หมื่นราย จำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท มีข้าวเข้าโครงการ 4.7 แสนตัน

ส่วนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จ่ายเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว 284 ราย จำนวนเงิน 1.13 หมื่นล้านบาท รับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 1.62 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป้าหมาย 8 ล้านตัน มีข้าวเข้าเก็บสต็อกแล้ว 3.32 ล้านตัน ขณะที่การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว 3.59 ล้านราย จำนวน 3.4 หมื่นล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency

มกอช.แจ้งข่าวดีญี่ปุ่นยอมชะลอกฎเหล็ก

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปประชุมหารือแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ณ

กรุงโตเกียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รายงานผลด่วนมาจากญี่ปุ่นว่า ทางการญี่ปุ่นยินยอมที่จะเลื่อนการออกประกาศบังคับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสฟิทธิล

(fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตร รวมทั้งข้าวในปริมาณไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ออกไปก่อนจนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ จากเดิมประกาศดังกล่าวกำหนดเตรียมประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561

นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทยและเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมข้าวไทยในการมีเวลาหามาตรการรับมือต่อกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มกอช.ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทยจะพยายามเร่งเจรจาต่อรองอย่างสุดความสามารถเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นทบทวนการออกกฎหมายสารตกค้างในปริมาณใหม่ไม่ให้กระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 แสนตัน/ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางญี่ปุ่นได้ขอให้ผู้ส่งออกไทยระมัดระวังเรื่องคุณภาพข้าวให้มากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งปลอมปนในสินค้าข้าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยไปยังญี่ปุ่น นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเปิดตลาดข้าวตามข้อผูกพันต่อ WTO ในปี 2538 ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ พบว่าในปี 2559 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย 325,436 ตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 282,613 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15 สำหรับปี 2560 (เดือน ม.ค.) ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนำเข้า 33,178 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.83

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

47 จังหวัดเสี่ยงแล้ง 3.8 ล้านไร่ อีสานหนักสุด-ชวาหนาห่วงค่าทุบราคาข้าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ พบว่าในปี 2560 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และมีปริมาณมากกว่าปี 2559 และจากการคาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในช่วงปี 2560/2561 พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มที่ไม่รุนแรง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่อาจจะประสบภัยแล้งได้ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง และอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชอายุยาว เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งจากการคาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในปี นี้ รวม 47 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 3.8 ล้านไร่ ลดลงจากปีก่อนที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4.41 ล้านไร่

โดยภาคเหนือ คาดปีนี้จะมียพื้นที่เกษตรประสบความแห้งแล้ง ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี แพร่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี คิดเป็นพื้นที่ 3.7 แสนไร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เกษตรที่จะประสบความแห้งแล้งใน 14 จังหวัด ได้แก่ เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2.42 ล้านไร่ ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี คิดเป็นพื้นที่ 5.96 แสนไร่

ส่วนภาคตะวันออก คาดการณ์พื้นที่เกษตรกรจะประสบความสำเร็จใน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 3.61 แสนไร่ ส่วนภาคใต้ พื้นที่เกษตรกรจะประสบความสำเร็จใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี คิดเป็นพื้นที่ 7.2 หมื่นไร่ (ดูกราฟประกอบ)

“อย่างไรก็ตามจังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คาดว่าจะประสบความสำเร็จในพื้นที่เกษตรกรเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรังและพืชไร่ ทำให้พืชตายได้ และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไม้ผล ไม้ยืนต้น ผลผลิตจะลดลงมากใน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และเพชรบุรี”

ขณะที่นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานาและเกษตรกรไทย ในฐานะคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เผยว่าการที่รัฐมนตรีเกษตรฯออกมาให้ข่าวว่าชาวนาปลูกข้าวรอบที่ 1 เกินแผนจะไม่ส่งผลดีต่อราคาข้าว เพราะจะทำให้พ่อค้าและผู้ส่งออกกดราคาได้ อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ พบว่ามีชาวนาแห่ปลูกข้าวหอมมะลินาปรังทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมาก เพราะราคาดีจริง ซึ่งจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งไม่ส่งผลดี เพราะข้าวไม่มีความหอม จะขายไม่ได้ราคา จึงอยากให้กระทรวงจัดทำแผนควบคุมไม่ให้ชาวนาปลูก

“ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตข้าวฯ (2 ก.พ.61) ได้วางแผนความต้องการใช้ข้าวเพื่อการบริโภคปีนี้คงที่ 7.78 ล้านตันข้าวสารหรือ 11.97 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนความต้องการใช้ข้าวเพื่อการส่งออก 9.53 ล้านตันข้าวสาร หรือ 14.66 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนข้าวเพื่อบริโภคในสต็อกรัฐบาลที่ขายไปหมดแล้ว ส่วนข้าวที่ผู้ส่งออกเห็นว่ามีความสามารถแข่งชิงตลาดข้าวจากเวียดนามที่ปัจจุบันส่งออกข้าวนี้มปีละ 2 ล้านตันได้ คือ ข้าว กข.21 และ กข.59 ซึ่งกรมการข้าวเสริมว่ายังมี กข.77 และเหลืองประทิวด้วย”

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

ในปี 2018 นี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าการส่งออกข้าวไว้ที่ประมาณ 6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ส่งออกได้ประมาณ 5.9 ล้านตัน

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงท่ามกลางภาวะการค้าในตลาดที่เบาบาง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษ Tet ของเวียดนาม (the Lunar New Year) ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันในช่วงวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์นี้ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวจะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop)

ปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 400,000 ตัน นับจากปี 2560 โดยจะมีปริมาณรวม 6 ล้านตัน ซึ่งเกิดจากความต้องการข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศจีนยังคงเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า ช่วงเดือนมกราคมมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการนำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจำหน่ายข้าวในปีให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ VFA ยังกล่าวว่าในปี 2561 อินโดนีเซียจะกลับมานำเข้าข้าวจากเวียดนามและไทยอีกครั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวสำรอง เนื่องจากราคาข้าวของอินโดนีเซียมีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัว เช่นเดียวกับทางคณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ได้มีการอนุมัติการนำเข้าข้าวรวม 250,000 ตัน เพื่อชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศจากปี 2560 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวช่วยส่งเสริมตลาดส่งออกข้าวของเวียดนาม ทำให้ราคาส่งออกข้าว 5% เพิ่มขึ้นจาก 390 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ ราคาข้าวภายในประเทศยังมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยในช่วงสิ้นเดือนมกราคมอยู่ระหว่าง 267-293 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13-15 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2560

สมาคมอาหารเวียดนามเผยว่า ตลอดปี 2560 ประเทศเวียดนามส่งออกข้าวจำนวนรวม 5.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์การผลิตข้าวของโลกประจำปี 2561 ไว้เมื่อปลายปี 2560 ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าข้าวขยายตัวเพิ่มขึ้นมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศเวียดนาม ปากีสถาน และเมียนมา ซึ่งเป็น 3 ใน 6 ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก

อีกทั้งยังระบุว่า ผลผลิตข้าวทั่วโลกของปี 2560 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ ฝนตกหนัก น้ำท่วม และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ อาจเป็นสัญญาณที่ดีต่อการนำเข้าข้าวในตลาดดั้งเดิมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงต้นปี 2561

ในปีนี้ ประเทศบังคลาเทศและศรีลังกาต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวในประเทศได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนกำลังซื้อจากแอฟริกาและตะวันออกกลาง ยิ่งทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวจากภูมิภาคใกล้เคียง ดังนั้น เวียดนามจึงเห็นช่องทางเพิ่มรายได้จากการส่งออกข้าวไปยังตลาดรายใหญ่อีกหลายแห่ง

กรมผลิตการเกษตร (Department of Crop Production; DCP) สังกัดกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่รวม 5.37 ล้านไร่ ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 848 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศอยู่เช่นเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้เฉพาะด้านของเกษตรกร

สำนักข่าวเวียดนามเผยว่า จากการประชุมทางการเกษตรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ช่วงปลายปี 2560 นาย Vo Tong Xuan อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอและผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว ได้เน้นย้ำถึงการแข่งขันในตลาดข้าวโลก ทั้งยังแนะนำหากต้องการให้การส่งออกบรรลุเป้าหมาย ควรหาวิธีทำให้การส่งออกข้าวเป็นที่โดดเด่น

สำหรับคุณภาพข้าวที่ส่งออกนั้น นาย Xuan เชื่อว่า พ่อค้าส่วนใหญ่มักผสมข้าวจากหลายแหล่งที่มา แล้วนำมารวมกันให้เป็นชุดเดียว เนื่องจากรับซื้อจากเกษตรกรหลายกลุ่ม ซึ่งแทบจะไม่มีทางติดตามแหล่งที่มาของข้าวแต่ละชุดได้ครบถ้วน ในกรณีที่ไม่มีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและไม่มีแบรนด์ข้าวที่สำคัญของเวียดนามนั้น เสนอให้มีการทำสัญญาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโรงงานแปรรูป เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนและจำหน่ายผ่านสหกรณ์การเกษตรแทนพ่อค้าคนกลาง

นอกจากนี้ ยังคงมีข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดข้าวของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพต่ำและข้าวหอมที่ไม่มีชื่อตราสินค้าได้กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสำหรับเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อจะขายข้าวหลายพันตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2561 มีปริมาณ 62,623 ตัน เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,820 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 แต่ลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 73,442 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 35,891 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 13,809 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 10,490 ตัน และข้าวึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 2,433 ตัน โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 84,998 ตัน โดยในเดือนมกราคม กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 18,503 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 7,331 ตัน มาเลเซีย 4,127 ตัน โปแลนด์ 2,964 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,574 ตัน สหราชอาณาจักร 2,430 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

มีรายงานว่า กัมพูชาได้ส่งข้าวหอมจำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักกว่า 300 ตัน มูลค่ากว่า 3 แสนเหรียญสหรัฐ ผ่านเส้นทางโลจิสติกส์อวิุก์ชิน และได้ผ่านพิธีศุลกากรและพิธีการตรวจสอบและกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออกที่ด่านมหานครฉงชิ่งแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 พร้อมกระจายออกสู่ตลาดผู้บริโภคในมหานครฉงชิ่งและมณฑลใกล้เคียง ซึ่งการตรวจสอบข้าวจากกัมพูชาครั้งนี้ ใช้มาตรการแบบ one stop service ไม่มีการยื่นเอกสารใดๆ ในระหว่างการดำเนินขั้นตอนศุลกากร เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ อวิุก์ชินคือเส้นทางโลจิสติกส์ที่เกิดจากการบูรณาการระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เริ่มต้นจากการขนส่งทางรถไฟจากมหานครฉงชิ่ง ผ่านนครกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว) มายังท่าเรือรอบอ่าวเป่ย์ปู้ (ท่าเรือชินโจวที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี) และเชื่อมต่อด้วยการขนส่งทางทะเล โดยเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่ทำเรือรอบอ่าวเป่ย์ปู้ (ท่าเรือชินโจว) ขนส่งไปยังท่าเรือสิงคโปร์ โดยอาศัยสิงคโปร์เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้านระหว่างประเทศ กระจายสินค้าไปทั่วอาเซียน โดยเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสายนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน เส้นทางโลจิสติกส์อวิุก์ชินกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะส่งออกสินค้าจำพวกข้าว อาหารสำเร็จรูป ผลไม้แปรรูปมายังมหานครฉงชิ่ง ขณะเดียวกัน มหานครฉงชิ่ง จะส่งออกสินค้าไอที ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ามายังตลาดอาเซียน

นอกเหนือจากเส้นโลจิสติกส์อวิ๋กั๋ยชินแล้ว มหานครฉงชิ่งยังมีเส้นโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกับฉงชิ่ง-อาเซียน ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์ข้อริเริ่ม OBOR ของจีน ได้แก่ เส้นขนส่งทางบกฉงชิ่ง-อาเซียน (มีข้อตกลงที่จะส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปจากไทยผ่านเส้นทางสายนี้แล้ว) และเส้นทางการขนส่งทางอากาศถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป๋ย (มีข้อตกลงที่จะส่งออกที่จะส่งออกผลไม้จากไทยแล้วเช่นกัน)

การนำเข้าข้าวจากกัมพูชาครั้งนี้ เป็นความสำเร็จทางการค้าระหว่างประเทศที่อาศัยความร่วมมือ ด้านบริการขนส่งจากเส้นทางอวิ๋กั๋ยชินและที่สำคัญยังสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดฉงชิ่งรวมถึงตลาดจีนตะวันตกมีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรสูง เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ และผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภค นิยมเลือกซื้อสินค้าจากต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยที่มีตลาดในจีนแล้วหรือผู้ที่กำลังจะบุกเบิกตลาดจีน อาจจะต้องตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับตลาดผู้บริโภค ในฉงชิ่งให้มากขึ้น รวมถึงตลาดภูมิภาคจีนตะวันตก เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้มั่นคง

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน Bulog (the State Logistic Agency) ได้ทำสัญญาซื้อข้าวจำนวน 281,000 ตัน จากบริษัทเอกชน 6 รายของประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย หลังจากที่เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงาน Bulog ได้จัดการประมูลซื้อข้าวขาวจากต่างประเทศจำนวน 500,000 ตัน แต่ซื้อข้าวได้เพียง 346,000 ตัน จากบริษัทเอกชนของประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งบริษัท Vinafood I และ Vinafood II จากเวียดนามชนะการประมูลข้าวจำนวน 70,000 ตัน ในราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO และจำนวน 71,000 ตัน ในราคา 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO บริษัท Ponglarp, Capital Cereal, และ Asia Golden Rice จากไทยชนะการประมูลจำนวน 120,000 ตัน ในราคา 471-473 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO บริษัท Al Buhks และ Sind Agro จากปากีสถานจำนวน 65,000 ตัน ในราคา 424 และ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR และบริษัท Amir Chand จากอินเดีย 20,000 ตัน ในราคา 461 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งการส่งมอบจากข้าวจากไทยและเวียดนามคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 วัน ส่วนการส่งมอบจากปากีสถานและอินเดียคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 และ 16 วันตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม Bulog ไม่ได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากบริษัทของปากีสถานจำนวน 65,000 ตัน เนื่องจากติดปัญหาด้านระยะเวลาของการส่งมอบที่จะต้องดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) ได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) จัดการประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศ (open international tender) โดยซื้อจากบริษัทเอกชนของต่างประเทศ (government-to-private sector G-2-P) จำนวน 250,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบภายในเดือนมิถุนายนศกนี้ก่อนที่เข้าสู่ช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณลดลง (lean season) ซึ่งตามปกติจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) ได้ระบุว่า ขณะนี้สต็อกข้าวของประเทศมีอยู่ประมาณ 3.8 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 121 วัน ขณะที่กระทรวงเกษตร

(Department of Agriculture; DA) คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปีนี้สต็อกข้าวของประเทศจะมี ประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 96 วัน (คำนวณความต้องการบริโภคภายในประเทศวันละ 31,450 ตัน)

สำหรับการนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV ซึ่งรัฐบาลจัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้านั้นมีจำนวน 728,475 ตัน โดยกำหนดให้นำเข้ารอบแรกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปีนี้ และรอบที่ 2 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งในขณะนี้มีการส่งมอบข้าวแล้วประมาณ 221,457 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีจำนวนประมาณ 2.289 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 67 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 34,173 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 19.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.849 ล้านตันในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.765 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน ประมาณ 0.107 ล้านตัน ลดลงประมาณ 80.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.547 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 4.67% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 3 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้า ประมาณ 0.92% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 31.77%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.857 ล้านตัน ลดลง ประมาณ 9.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.948 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 37.44% ของ สต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 25 วัน) และลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 18.87% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.326 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.270 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 57.89% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 39 วัน) แต่ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 19%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission; NDRC) ได้ปรับลดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำในปี 2018 ลงประมาณ 13% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลด ภาระการเก็บสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล

โดยข้าวพันธุ์อินดิกาต้นฤดู (early season indica rice) ราคาอยู่ที่ 2,400 หยวนต่อตัน (ลดลง 200 หยวนจากปีที่แล้ว) หรือประมาณ 381 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวพันธุ์อินดิกากลางฤดูและปลายฤดู (mid-to-late season indica rice) ราคาอยู่ที่ 2,520 หยวนต่อตัน (ลดลง 200 หยวนจากปีที่แล้ว) หรือประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวพันธุ์จาปอนิกา (japonica rice) ราคาอยู่ที่ 2,600 หยวนต่อตัน (ลดลง 400 หยวนจาก ปีที่แล้ว) หรือประมาณ 413 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งการปรับลดราคาจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิต อุปสงค์และ อุปทานในตลาด ความแตกต่างของราคาระหว่างการนำเข้า รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบัน จีนมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 94 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมรนโยบายรับซื้อข้าวจากเกษตรกรหกราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคารับซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ แต่ในขณะนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะลดภาระการเก็บสต็อกธัญพืชลง โดยดำเนินมาตรการหลายส่วนทั้งการลดพื้นที่เพาะปลูก การเร่งส่งออกข้าวจากสต็อกรัฐบาลไปต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา เป็นต้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 19,556 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถระบายข้าวได้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous-Buy and Sell tender) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2017 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 23,367 ตัน และปลายข้าวจำนวน 7,764 ตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 สิงหาคมศกนี้ ปรากฏว่ามีการตกลงซื้อข้าวได้เพียง 10,104 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 6,044 ตัน และปลายข้าว 4,060 ตัน โดยในส่วนของข้าวจากไทยนั้นมีการประมูลข้าวขาวเมล็ดยาวได้จำนวน 292 ตัน และปลายข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 160 ตัน

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous-Buy and Sell tender) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2017 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 14,898 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ราคาข้าวปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงหลังจากที่ขึ้นไปแต่ระดับที่แข็งค่าสูงสุดในรอบ 32 เดือน ประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศเริ่มลดลงและยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 432-436 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 15 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 447-451 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 ที่ในปีนั้นอินเดียยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ หลังจากห้ามส่งออกถึง 4 ปี)

ขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2017/18 มีจำนวนประมาณ 6.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน และบังคลาเทศ

ทางการรายงานพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิต Rabi ในปีการผลิต 2017/18 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีประมาณ 19.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ 17.07 ล้านไร่

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในขณะนี้สต็อกข้าวของบังคลาเทศมีประมาณ 0.824 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 29% ขณะที่การนำเข้าข้าวในปีงบประมาณ 2017/18 ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนนั้น ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 2.85 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 21 เท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2016/17 โดยเมื่อปีงบประมาณที่แล้วมีการนำเข้ารวมประมาณ 0.133 ล้านตันเท่านั้น

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 รัฐบาลนำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 0.747 ล้านตัน ขณะที่เอกชนนำเข้าประมาณ 2.1 ล้านตัน โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าว่าในปีงบประมาณ 2017/18 จะมีการนำเข้าข้าวในส่วนของรัฐบาลประมาณ 1.5 ล้านตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ แต่ขณะนี้นำเข้าได้เพียงครึ่งหนึ่งของเป้าที่ตั้งไว้เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จในการซื้อข้าวผ่านข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศไทย และกัมพูชา

อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคเอกชนนั้น มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือ 2% ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดียเพิ่มมากขึ้นเพราะทำให้เอกชนมีส่วนต่างกำไรมากขึ้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

กระทรวงการค้าอิรัก (the Trade Ministry) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และข้อเสนอมust มีผลถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ การเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 569 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวจากไทยราคา 451.40 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 452.4 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 458 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 485 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอินเดียราคา 513 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 631 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากปากีสถานราคา 448 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากสหรัฐราคาสูงที่สุดที่ 671 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนติน่าราคา 569 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากบราซิลราคา 576 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากปารากวัยราคา 586 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอูรุกวัยหรืออาร์เจนติน่าราคา 591 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 525,658 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 509,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 41,984 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,735 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 483,674 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 468,862 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,776 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 127,196 ตัน ฝรั่งเศส 80,199 ตัน เนเธอร์แลนด์ 61,077 ตัน เยอรมนี 50,849 ตัน อิตาลี 39,115 ตัน โปแลนด์ 35,998 ตัน โปรตุเกส 26,848 ตัน เบลเยียม 25,521 ตัน สเปน 18,373 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,076 ตัน สวีเดน 12,284 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 148,963 ตัน เพิ่มขึ้น 42.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,754 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 133,642 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 58.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,510 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 15,321 ตัน ลดลงประมาณ 24.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,244 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,863 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 65,692 ตัน กรีซ 33,064 ตัน สเปน 16,497 ตัน โปรตุเกส 14,198 ตัน บัลแกเรีย 10,228 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เปรู

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเปรู และกระทรวงเกษตรเปรู ได้ออกกฤษฎีกา ที่ 371-2017-EF เพื่อปรับการจัดเก็บภาษีพิเศษตามช่วงราคานำเข้า (Price Band System) สำหรับการนำเข้าข้าว โดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ผลิตท้องถิ่นชาวเปรู นำโดยสมาคมผู้ผลิตข้าวชาวเปรู (The Peruvian Association of Rice Producers – APEAR) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ผลิตข้าวท้องถิ่น โดยกำหนดภาษีนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในอัตรากว่า 46% แทนระบบปัจจุบันซึ่งจัดเก็บภาษีพิเศษตามช่วงราคานำเข้า โดยให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเปรูกำลังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการนำเข้าข้าวราคาถูก ทุกรูปแบบ ภายหลังจากเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงว่า จะยังคงใช้ระบบเดิมในการจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่

เปลี่ยนมาใช้ราคาข้าวขาวที่ผ่านการขัดสำเร็จหรือกึ่งสำเร็จของอุรุกวัยเป็นราคากลางในการกำหนดตารางช่วงราคานำเข้าข้าว (จากเดิมที่เคยใช้ราคาข้าวไทยในการกำหนดราคากลาง) เนื่องจากปัจจุบัน เปรูนำเข้าข้าวจากอุรุกวัยในสัดส่วน 74% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้กรอบราคากำหนดนำเข้าข้าวขั้นต่ำและเพดานใหม่อยู่ระหว่าง 599-669 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันของราคา FOB (จากเดิมซึ่งอยู่ระหว่าง 408-480 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันของราคา FOB ตามกฤษฎีกาที่ 286-2017-EF) ซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลให้ราคาข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น

กำหนดเพดานการเก็บภาษีไม่ให้เกิน 15% ของราคา CIF การนำเข้าข้าว (จากเดิมที่กำหนดการเก็บภาษีไม่ให้เกิน 20% ของราคา CIF) ซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดไม่พุ่งสูงเกินควร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

ในเบื้องต้น คาดการณ์ได้ว่า การปรับอัตราภาษีใหม่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย เนื่องจากจะต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นตามราคากลางที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 ไทยส่งออกข้าวไปยังเปรูจำนวน 6.5 หมื่นเมตริกตัน คิดเป็น 16% ของการนำเข้า โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งส่งออกไปเพียง 3.2 หมื่นเมตริกตัน หรือคิดเป็น 11% ของการนำเข้า

ที่มา สถาบันเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา